

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(Tiếp theo trang 1)

xây dựng đạt mức tăng trưởng cao hơn bình quân kế hoạch cả năm và cao hơn mức tăng trưởng cùng kỳ những năm trước, góp phần đẩy mạnh tăng trưởng chung toàn tỉnh. Sản xuất nông nghiệp sụt giảm giá trị do ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn châu Phi, tuy nhiên, cơ cấu các lĩnh vực trong ngành Nông nghiệp vẫn đạt kết quả tích cực. Giá trị sản xuất tăng vượt kế hoạch đề ra. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai thực hiện tốt. Công tác xúc tiến đầu tư được tăng cường, đã thu hút được nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp lớn nghiên cứu, tìm hiểu và đề xuất thực hiện nhiều dự án quy mô lớn trên địa bàn tỉnh. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao được quan tâm chỉ đạo. Công tác lao động, việc làm và thực hiện chính sách xã hội được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và kịp thời. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ thêm một số kết quả đã đạt được đồng thời đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 của UBND tỉnh đã đánh giá đúng và sát tình hình thực tế của tỉnh. Đồng chí cho rằng, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn tồn tại một số hạn chế, yếu kém cần khắc phục

như: tiến độ triển khai thực hiện nhiều dự án trọng điểm còn chậm; việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao; một số chủ trương lớn của tỉnh khi triển khai thực hiện dưới cơ sở còn chậm, lúng túng và thụ động; công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường bộc lộ nhiều yếu kém, còn để xảy ra sai phạm; công tác cải cách hành chính, tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ở một số sở, ngành, địa phương còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu...

Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị hệ thống chính trị từ cấp ủy đến chính quyền địa phương trung thực cao để giải quyết theo tinh thần kết luận của Thanh tra Chính phủ trên các nội dung cơ bản: tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân (từ năm 2011 đến năm 2016); quản lý, sử dụng đất đai (từ năm 2006 đến năm 2016). Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất sẽ ban hành kết luận, yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tập trung chỉ đạo giải quyết trong 3 tháng cuối năm 2019; đối với tất cả các cấp, các ngành, các cơ quan, địa phương, đơn vị đều cần cử kết luận của Thanh tra Chính phủ, quy định pháp luật hiện hành để tập trung giải quyết dứt điểm các sai phạm đã được chỉ ra. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh sớm có kế hoạch giải quyết những kiến nghị của Thanh tra Chính phủ và công khai phương án giải quyết các sai phạm. Giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chủ trì cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh

ủy, Sở Thông tin và Truyền thông mời các cơ quan báo chí, công khai toàn bộ thông tin liên quan đến kết luận của Thanh tra Chính phủ, nêu rõ quan điểm của tỉnh không né tránh trách nhiệm song đề nghị các báo đưa thông tin khách quan, chính xác, không giật tít, câu view như thời gian qua.

Về việc hoàn thiện, cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất tiếp tục làm thực hiện như trong quyết định chủ trương đầu tư và cơ chế hỗ trợ trước mắt như trong quyết định chấp thuận đầu tư; đồng thời, tỉnh sẽ chủ động mời Kiểm toán Nhà nước về hỗ trợ xác định cụ thể các nội dung vướng mắc, từ đó có các biện pháp điều chỉnh và hướng giải quyết phù hợp theo quy định.

Liên quan đến đề xuất giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư tại 8 xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Việc thanh toán nợ nói chung, nợ xây dựng cơ bản và nợ để xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm số 1 mà các cấp, các ngành, các địa phương cần phải giải quyết và nguồn lực để thanh toán nợ đọng và nợ công là khai thác từ đất. Hiện nay, toàn tỉnh dự báo vượt thu từ đất hơn 1.000 tỷ đồng, tiền đó sẽ để thanh toán nợ công và nợ xây dựng cơ bản. Trong quá trình trả nợ đọng sẽ ưu tiên cho những xã, huyện đang cần hoàn thiện các tiêu chí để về đích nông thôn mới. HĐND tỉnh và huyện sẽ xem xét điều tiết cho các xã ưu tiên để về đích nông thôn mới. Đồng chí Bí thư

Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất 8 xã trong đề xuất của UBND tỉnh nếu còn nợ thì ngân sách các huyện trên cơ sở xem xét phân bổ nguồn thu năm 2019 tạm thời ứng, thanh toán cho các xã.

Về đề xuất việc triển khai các nội dung xây dựng đô thị thông minh tỉnh Thái Bình giai đoạn 2019 - 2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất chủ trương, giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung tiếp theo.

● Gặp mặt chia tay đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và đồng chí Giám đốc Sở Công Thương được nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí

Chiều ngày 30/9, Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt chia tay đồng chí Đoàn Hồng Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và đồng chí Vũ Ngọc Khiếu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương được nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tới dự.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Những năm qua, Thái Bình có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao,

thu ngân sách vượt dự toán, thu hút đầu tư, cải cách hành chính có nhiều kết quả tích cực. Trong thành tích chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh có những đóng góp tích cực của cá nhân đồng chí Đoàn Hồng Kỳ và đồng chí Vũ Ngọc Khiếu. Dù công tác ở cơ quan, đơn vị nào, trên cương vị công tác nào, các đồng chí đều phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là trong các lĩnh vực, ngành được phân công phụ trách. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn với những kinh nghiệm có được trong thời gian dài công tác, các đồng chí tiếp tục tham gia góp ý cho tập thể và cá nhân các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh trong suốt quá trình công tác của mình. Các đồng chí hứa khi về với đời thường sẽ tiếp tục rèn luyện phấn đấu là người đảng viên gương mẫu ở địa phương, cống hiến trí tuệ và kinh nghiệm cho sự phát triển chung của tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đã trao quyết định nghỉ hưu và tặng hoa đồng chí Đoàn Hồng Kỳ và đồng chí Vũ Ngọc Khiếu.

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH...

(Tiếp theo trang 1)

thành 98 chi cục thuế khu vực trực thuộc 35 cục thuế tỉnh, thành phố. Tại Thái Bình, theo Quyết định số 1696/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, sẽ thành lập Chi cục Thuế khu vực Tiên Hải - Kiến Xương trực thuộc Cục Thuế tỉnh Thái Bình, trên cơ sở hợp nhất Chi cục Thuế

huyện Tiên Hải và Chi cục Thuế huyện Kiến Xương; địa điểm đặt trụ sở tại huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình. Chi cục Thuế khu vực Tiên Hải - Kiến Xương có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính; có tư cách

pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính khẳng định: Việc sắp xếp, tinh giản bộ máy của ngành Tài chính, trong đó có việc hợp nhất các chi cục thuế đã cho thấy hiệu quả bước đầu, không chỉ góp phần có

lập đội ngũ cán bộ trong toàn ngành mà còn gắn cải cách bộ máy với cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thay đổi phương thức quản lý nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật của ngành Tài chính. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Thuế chỉ đạo sát sao, hướng dẫn tổ chức thực hiện hiệu quả việc thành

lập các chi cục thuế khu vực, nếu có vướng mắc ngoài thẩm quyền thì kịp thời báo cáo để xử lý với mục tiêu sớm ổn định tổ chức; hướng dẫn xử lý quy trình nghiệp vụ, quản trị phần mềm ứng dụng và hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở vật chất và điều kiện làm việc, ổn định tư tưởng, không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chuyên môn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Xây dựng thành phố Thái Bình mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng - an ninh

Những năm qua, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Thái Bình có nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng - an ninh (QP - AN) trên địa bàn.

Đồng chí Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh: Phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường QP - AN là nhiệm vụ rất quan trọng, cần trước mắt và lâu dài, cần được nghiên cứu kỹ, thực hiện đồng bộ với nhiều giải pháp, bước đi thích hợp. Theo đó, thành phố đã triển khai đồng bộ, chặt chẽ công tác giáo dục, tuyên truyền làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu hơn về quan hệ mật thiết giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường QP - AN. Để tạo cơ sở khoa học vững chắc cho quá trình nhận thức, địa phương làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho các đối tượng theo quy định. Từ năm 2009 đến nay, thành phố đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho hơn 26.000 lượt đối tượng 2, 3, 4; phối hợp với các trường đại học, cao đẳng và THPT trên địa bàn tổ chức giáo dục QP - AN cho gần 100.000 lượt học sinh, sinh viên; đồng thời, chỉ đạo các phường, xã mở các lớp bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho đối tượng 4 cấp xã theo đúng quy định.



Lực lượng vũ trang thành phố Thái Bình tích cực luyện tập bảo đảm tốt cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019.

dân cả trong quy hoạch tổng thể và triển khai thực hiện ở từng ngành, lĩnh vực. Trên cơ sở quy hoạch tổng thể về kinh tế - xã hội, thành phố chỉ đạo các ngành, địa phương rà soát, thẩm định, giám sát kỹ việc phân vùng, quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị mới gắn với quy hoạch QP - AN để điều chỉnh, bổ sung thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp chặt chẽ các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường thể trận quốc phòng toàn dân gắn với thể trận an ninh nhân

hạ tầng theo kế hoạch thống nhất. Giai đoạn 2015 - 2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của thành phố đạt 13,01% (mục tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020 đặt ra là 12,3%). Hiện nay, thành phố đang hoàn thiện thủ tục trình phê duyệt quy hoạch chung thành phố Thái Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với phát triển đô thị loại I trực thuộc tỉnh.

Với vai trò là đầu tàu kinh tế của tỉnh, thành phố Thái Bình luôn quan tâm phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn gắn với

xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ (KVPT), trọng tâm là xây dựng cơ quan quân sự, công an thành phố vững mạnh toàn diện, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, thành phố ưu tiên phát triển công nghiệp cơ khí chế tạo, công nghiệp chế biến, may mặc có tính lưỡng dụng tạo tiềm lực sâu rộng cho quốc phòng để sẵn sàng huy động khi cần thiết. Đẩy mạnh đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu như giao

thông, thông tin liên lạc, y tế và các công trình phòng thủ dân sự trên địa bàn..., bảo đảm vừa phục vụ nhu cầu dân sinh vừa sử dụng cho nhiệm vụ quốc phòng khi có tình huống xảy ra.

Lực lượng vũ trang thành phố những năm qua được xây dựng theo hướng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; coi trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và tham gia tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở chính trị, làm công tác dân vận và làm nòng cốt trong công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Thượng tá Trần Văn Huân, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố cho biết: Ban CHQS thành phố làm tốt công tác xây dựng và quản lý lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp trên địa bàn, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp tư nhân. Đến nay, lực lượng dân quân tự vệ của thành phố chiếm tỷ lệ 2,05% so với số dân; lực lượng dự bị động viên xếp đủ 100% diện bị chế độ mỗi đơn vị, trong đó tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 74,4%.

Nhờ có nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp và hiệu quả, việc phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường QP - AN của thành phố Thái Bình đã đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ. Đây là một trong những cơ sở quan trọng để Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

TẮT ĐẠT

GIAO BAN TRỰC TUYẾN...

(Tiếp theo trang 1)

nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng, nhất là công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên, kịp thời. Công tác phối hợp giữa Ban Tổ chức Trung ương, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và trong toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường và phát huy hiệu quả...

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với các nội dung trong báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương đồng thời tập trung thảo luận, phân tích những kết quả đạt được, những nhân, hạn chế trong quá trình thực hiện công tác chuyên môn và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình rất quan tâm, tập trung biện pháp quyết liệt để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tập trung duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Tất cả các chi bộ trong toàn hệ thống sinh hoạt cố định vào ngày 3 hàng tháng; tăng cường cán bộ bám sát các chi bộ, nhất là các chi bộ nông thôn; tập trung đào tạo, hướng dẫn, tập huấn, nâng cao nhận thức cho các đồng chí tham gia cấp ủy. Đồng thời, cung cấp thông tin thường xuyên, định kỳ cho các chi bộ để bảo đảm cho việc sinh hoạt chi bộ có chất lượng... Chất lượng sinh hoạt chi bộ có chuyển biến, nền nếp sinh hoạt được bảo đảm, đã phát huy được tinh thần tập thể bình đẳng và phê bình của đảng viên, góp phần tích cực vào công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương yêu cầu thời gian tới ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục làm tốt công tác tham mưu chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt là về công tác nhân sự, văn kiện; thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng; đẩy mạnh phân cấp gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận; triển khai vị trí việc làm trong toàn hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng; xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh...

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ...

(Tiếp theo trang 1)

hành chính bị tạm giữ, tịch thu; một số vấn đề cần lưu ý trong thực hiện Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng. Để việc áp dụng các quy định của pháp luật vào thực tiễn công việc tại đơn vị hiệu quả cao, đúng pháp luật, ban tổ chức hội nghị tổ chức thảo luận, trao đổi một số tình huống cụ thể về các hành vi, nội dung kiểm tra thường gặp như hàng giả, hàng nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; cách ghi sổ nhật ký công tác... Thông qua hội nghị nhằm cập nhật những quy định mới của pháp luật liên quan đến công tác quản lý thị trường, nâng cao kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức của Cục và các đội quản lý thị trường. Mục tiêu của Cục Quản lý thị trường là nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, góp phần giữ vững ổn định thị trường, tạo môi trường sản xuất, kinh doanh thuận lợi, công bằng cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

THÀNH PHỐ, ĐÔNG HƯNG...

(Tiếp theo trang 1)

và cách phòng tránh xâm hại tình dục và bảo vệ bản thân trước hành vi xâm hại...

Giờ học ngoại khóa giúp các em học sinh có nhận thức đúng đắn và có hành vi đúng mực; biết tự chăm sóc sức khỏe sinh sản, có lối sống lành mạnh, có văn hóa ứng xử tuổi học đường; biết cách bảo vệ bản thân trước những nguy cơ bị xâm hại tình dục và phát triển toàn diện về thể chất, nhân cách.

* Sáng ngày 30/9, Huyện đoàn Đông Hưng phối hợp với Trung tâm Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức buổi truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe học đường, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng tránh xâm hại trẻ em, mất cân bằng giới tính khi sinh cho giáo viên, học sinh Trường Tiểu học thị trấn Đông Hưng.

Gần 400 cán bộ, giáo viên và học sinh của Trường Tiểu học thị trấn Đông Hưng đã được cán bộ chuyên môn phổ biến những kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, cách nhận biết hành vi, nguy cơ bị bạo lực, bị xâm hại, kỹ năng phòng tránh xâm hại trẻ em, cách bảo vệ bản thân trước các hành vi xâm hại... Các em học sinh còn được tham gia giao lưu, trao đổi những vấn đề liên quan với cán bộ truyền thông. Thời gian tới, Huyện đoàn Đông Hưng tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, các nhà trường tổ chức nhiều buổi truyền thông nhằm trang bị cho các em kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, kỹ năng phòng tránh bạo lực, phòng tránh bị xâm hại.

Xét xử lưu động 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Chiều ngày 30/9, tại hội trường UBND phường Phú Khánh (thành phố Thái Bình), Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình mở phiên tòa xét xử lưu động Vũ Đức Linh, sinh năm 1995, trú quán thôn Bắc Sơn, xã Vũ Ninh (Kiến Xương) và Đào Xuân Tiêm, sinh năm 1978, trú tại thôn Quang Trung, xã Vũ Văn (Vũ Thư) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Theo cáo trạng, khoảng 7 giờ ngày 5/9/2019, tại khu vực tổ 49, phường Quang Trung (thành phố Thái Bình), Công an thành phố Thái Bình bắt tang Vũ Đức Linh và Đào Xuân Tiêm có hành vi mua bán trái phép 2,5049 gam ma túy loại heroin; khám xét trong người các đối tượng lực lượng công an thu giữ thêm 0,324 gam ma túy loại heroin. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên để bán kiếm tiền.

Tại phiên tòa, Vũ Đức Linh và Đào Xuân Tiêm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Áp dụng Điểm q, Khoản 2, Điều 251 Bộ luật Hình sự, Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình tuyên phạt Vũ Đức Linh 7 năm tù, Đào Xuân Tiêm 5 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Đồng đạo người dân có mặt tại phiên tòa đều đồng tình với bản án dành cho các đối tượng.

NGUYỄN TÙNG